



บทที่ 404

พระคัมภีร์ คือ หนังสือเล่มเดียวที่ลูกอ่าน

ข้าแต่พระเป็นเจ้า ก่อนสิ้นปี 2019 เพื่อนของลูกคนหนึ่งส่งรายชื่อหนังสือ 5 เล่มที่เขายกมาเป็นหนังสือที่เขาอ่านแล้วชอบมากที่สุดแชร์ให้เพื่อน ๆ รวมทั้งลูกทราบ เนื่องจากเขาเป็นนักวิชาการระดับชาติและมีคำแนะนำถึงศาสตราจารย์และดร. ลูกจึงสนใจว่าหนังสือที่คนปัญญาชนระดับนี้อ่านคือหนังสือเกี่ยวกับอะไร และระดับปัญญาชนชั้นธรรมดาดูอย่างลูกอ่านจะเข้าใจและรู้เรื่องกับเขาไหม ลูกจึงยอมเสียเวลาเพื่อศึกษาถึงผู้เขียนของหนังสือทั้ง 5 เล่มนั้น

ลูกใช้เวลาหลายวันในการดูคลิปการสัมภาษณ์ผู้เขียนทั้ง 5 ท่าน ซึ่งล้วนแต่เป็นระดับศ.ดร. ของประเทศทางตะวันตก ซึ่งแต่ละเรื่องราวของหนังสือก็เหมาะสมกับความเป็นศ.ดร.ของแต่ละท่านจริงๆ เกี่ยวกับ AI Superpowers เกี่ยวกับ Impact Theory เกี่ยวกับเรื่อง Anti-aging และเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ โดยการอดอาหาร ฯลฯ ลูกดูคลิปด้วยความตั้งใจ จะว่าไม่เข้าใจสิ่งที่ศ.ดร. เหล่านี้เขียนหรือพูดก็ไม่ใช่ทีเดียว เพราะลูกดูแล้วก็พอเข้าใจ แต่ดูจนจบทั้ง 5 ท่านแล้ว ลูกไม่มีความรู้สึกตื่นเต้นเหมือนทุกครั้งทีลูกอ่านพระคัมภีร์เลย 😊 ลูกส่งไลน์ไปบอกเพื่อนท่านนี้ว่า ในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ลูกอ่านหนังสือเพียงเล่มเดียว อ่านอย่างท่องแท้ และอ่านและศึกษาอย่างตั้งใจ หนังสือเล่มนั้นคือ พระคัมภีร์! เพื่อนศ.ดร.ของลูกคงคาดไม่ถึงว่าจะได้รับคำตอบเช่นนี้จากเพื่อนบุคลิกอย่างลูก เขาไม่ทาบจะเขียนตอบมาอย่างไร นอกจากส่งสติ๊กเกอร์ยกนิ้วโป้งมาให้ลูก

ทีลูกเขียนไปบอกเพื่อนผู้ี้ในลักษณะเช่นนี้ ไม่ใช่จะอวดว่าลูกเป็นผู้เชี่ยวชาญทางพระคัมภีร์ เพราะลูกไม่ใช่ แต่ลูกต้องการจะสื่อให้เขาทราบว่า สำหรับลูกแล้ว สิ่งที่อยู่ในพระคัมภีร์มีความสำคัญสำหรับลูกมากกว่าความรู้ทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้

แล้วลูกก็มาไตร่ตรองวิเคราะห์ตัวเอง การศึกษาพระวาจาของพระเจ้าในพระคัมภีร์นั้น ได้พัฒนาและเจริญเติบโตในตัวและจิตวิญญาณของลูกตามวัยของการเป็นคริสตชนตามลำดับ

แรกเริ่มทีเดียว ตอนที่ลูกเพิ่งเป็นคริสตชน ลูกต้องการค้นพบพระองค์ รู้จักพระองค์ เพราะลูกได้รับการสั่งสอนว่า เราต้องรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจ ลูกในขณะนั้นไม่กล้ารักพระองค์ มีแต่ความเกรงกลัวในใจว่า พระเจ้าทรงเป็นผู้ยิ่งใหญ่มากและมีอิทธิฤทธิ์มาก และอยู่บนสวรรค์ แล้วลูกจะรักผู้ที่ลูกไม่รู้จักเลยอย่างสุดจิตสุดใจได้อย่างไร ลูกจะไปถามใครล่ะ ฉันต้องค้นหาเองละ ด้วยความเชื่อเป็นทุนเดิม และด้วยการสวดขอให้พระเจ้าทรงนำ ลูกจึงศึกษาอ่านพระคัมภีร์ อ่านเพื่อค้นคว้าว่าพระเจ้าคือใคร พระองค์ทรงสอนอะไร พระองค์ทรงอยู่ที่ไหน ในสมัยเมื่อ 20 กว่าปีก่อน ยังไม่มีการสอนอ่านพระคัมภีร์เหมือนเช่นตอนนี้ ลูกก็เลยศึกษาเอง โดยได้พื้นฐานการรักอ่านพระคัมภีร์จากทางคริสตจักรที่ลูกได้ไปก่อนมาทางคาทอลิก

ทีละเล็กทีละน้อย ลูกค่อย ๆ ค้นพบพระองค์ว่าที่จริงแล้ว พระองค์มิได้อยู่ไกลโพ้นโน่นบนสวรรค์เลย แต่ที่แท้ พระองค์ประทับอยู่ในใจของพวกเรามนุษย์ทุกคนนี้แหละ และในเวลาเดียวกัน พระองค์มิได้ทรงเป็นองค์แห่งอิทธิฤทธิ์ที่น่าเกรงกลัวเลย แต่เป็นองค์แห่งความรัก เป็นการค้นพบที่ลูกเรียกเป็นภาษาวิชาการได้ว่า Breakthrough ทางมิติของความเชื่อเลยทีเดียว

เมื่อค้นพบพระองค์แล้ว ระดับมิติต่อมาของการอ่านพระคัมภีร์ของลูกคือ การต้องการปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์ เพราะในเมื่อลูกให้พระองค์ประทับในหัวใจของลูกเป็นองค์ประธานในการดำรงชีวิตของลูกแล้ว หากไม่ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์ ก็ไม่น่าใช่ชะ แล้วลูกก็พยายาม ... ปฏิบัติตาม แล้วลูกก็ค้นพบว่า การปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์ในชีวิตประจำวันอย่างมากที่สุดเท่าที่ความเป็นมนุษย์ของเราจะทำได้นั้น ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเลย เพราะพระวาจาของพระองค์แต่ละบทๆ ล้วนแล้วแต่ต้องฝืนธรรมชาติ แต่ลูกก็ฝืนธรรมชาติ ... เพราะลูกต้องการจะเป็นลูกที่ดีของพระองค์ ... แล้วลูกก็ค้นพบว่า ของบางอย่างที่มีรสขม ถ้าเรารับได้ ก็กลับเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น มะระ เป็นต้น ยาขมแก้ร้อนในด้วยล่ะ ... เมื่อฝืนธรรมชาติปฏิบัติตามพระวาจาของ



พระองค์ไปเป็นกิจนิจ การฝืนธรรมชาติก็กลับกลายเป็นการเป็นไปตามธรรมชาติ แล้วลูกก็ค้นพบเพิ่มเติมว่า การปฏิบัติตนตามพระ
วาจาของพระองค์นั้น จะบังเกิดผลแก่ชีวิตของเราตามที่ระบุไว้ในพระคัมภีร์ทุกประการ

ล้าลึกขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง

เมื่อหัวใจของเราเปี่ยมล้นไปด้วยซาวิตของพระเจ้า สิ่งที่ยังเกิดตามมาโดยธรรมชาติคือ เราเก็บความชื่นชมยินดี ความสุข
ล้นไว้ในใจคนเดียวไม่ได้เสียแล้ว เพราะมันจะปรี่ล้นออกมา เราต้องประกาศซาวิตนั้นให้ผู้อื่นทราบด้วย การประกาศซาวิตด้วยการ
ดำรงชีวิตก็จะกลายเป็นเรื่องธรรมชาติไปอีก

เมื่อการปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์กลายเป็นแนวปฏิบัติของการดำรงชีวิต การคิด การอ่าน การวิเคราะห้เหตุการณ์
ทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตตนเองและชีวิตของผู้อื่น ตลอดจนเรื่องราวต่างๆ ในสังคมและประเทศชาติ จึงเป็นไปตามแนวทางที่พระเจ้า
ทรงสั่งสอน เป็นมุมมองที่มองทุกสิ่งทุกอย่างด้วยพระปรีชาญาณของพระเจ้า ไม่ใช่เป็นมุมมองตามความเฉลียวฉลาดแบบมนุษย์ เมื่อ
เราสามารถนำพระปรีชาญาณของพระเจ้ามาสวมใส่ในชีวิตและความนึกคิดของเราได้ โอโฮ! มันคือ โอโฮ!

ลูกไม่ทราบ่วาวิธีการศึกษาพระคัมภีร์ที่ถูกต้องตามหลักเทววิทยาคืออะไร เพราะลูกไม่เคยได้เข้ารับการอบรมการอ่านพระ
คัมภีร์ที่เป็นกิจลักษณะสักที แต่ลูกศึกษาเอง อ่านเอง และนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตในโลกมี AI มีเรื่องการ Disrupt มีอะไรต่อมี
อะไรที่คนวัยอย่างลูกตามเกือบไม่ทัน แล้วมันก็บังเกิดผลกับตัวลูกเอง จนลูกคิดว่าลูกอาจสามารถเขียนเป็นเอกสารวิจัยด้วยความเชื่อ
(อย่างไม่เป็นทางการ) ได้ 😊

มีหนึ่งในห้านักเขียนที่เพื่อนลูกแนะนำได้พูดตอนท้ายการให้สัมภาษณ์ว่า แม้ว่าเขาจะประสบความสำเร็จสูงมากในด้านการ
ค้นคว้าวิจัยเรื่อง AI จนได้รับรางวัลมากมาย แต่ต่อมาเขาได้ป่วยเป็นโรคมะเร็งและทำให้เขาต้องหยุดและคิดทบทวนถึงความหมายที่
แท้จริงของชีวิต เรื่องวิญญาณของมนุษย์ ฯลฯ ที่ก่อนหน้านี้เขาไม่เคยคิดเลย เขาเล่าถึงนางพยาบาลคนหนึ่งที่มีหน้าที่ดูแลผู้ป่วยระยะช่วง
สุดท้าย และได้เขียนหนังสือว่าในจำนวนคนไข้ 2,000 คนที่เธอดูแลรักษา สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันในคนเหล่านั้นคือ เสียใจและเสียชีวิตที่
ไม่ได้ให้เวลากับครอบครัวให้มากกว่าที่ได้เป็น เพราะแม้แต่ใช้เวลาทำอาชีพหรือการทำงานมากเกินไป ไม่มีใครเสียใจที่ให้เวลากับอาชีพ
น้อยเกินไป และส่วนใหญ่เมื่อใกล้เวลาที่จะลาจากโลกไป ก็มักจะหันมามองหาสิ่งที่มีค่ามากกว่าในชีวิต หรือความหมายที่แท้จริงของ
ชีวิต เช่นเดียวกับดร.ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง AI คนนี้

ลูกดูคลิปจนหมดแล้ว ก็สรุปกับตัวเองว่า ลูกได้ข้ามขั้นตอนการดำเนินชีวิตในแนวของท่านเหล่านั้นไปหมดแล้ว แม้ว่าลูก
จะต้องก้าวให้ทันโลกเพื่อเป็นผู้นำให้กับครอบครัวในด้านธุรกิจ แต่ลูกให้ความสำคัญกับการหาความหมายที่แท้จริงของชีวิตมากกว่า
สิ่งอื่นใดในโลกนี้ และลูกก็ได้ค้นพบแล้ว ค้นพบในวัยและช่วงที่ร่างกายยังแข็งแรง และสามารถทำให้ชีวิตมีความหมายยิ่งขึ้นโดยการ
รับใช้พระเจ้า องค์ประธานในใจลูกได้ยิ่งๆ ขึ้นไป

ความรู้ สิ่งประดิษฐ์ การค้นคว้า อะไรก็แล้วแต่ สำหรับลูกแล้วเป็นสิ่งสำคัญอันดับรองทั้งสิ้น ลูกยังคงให้ความสำคัญแก่สิ่งที่
บรรจุในหนังสือที่มีความหมายมากที่สุดสำหรับลูก ไม่ว่าจะในตอนเมื่อยี่สิบปีก่อนหรือตอนนี้ หรือในอนาคตตลอดไป นั่นคือ พระ
คัมภีร์ นั่นเอง!

**“ความรักต่อพระเจ้าคือ การปฏิบัติตามบทบัญญัติ บทบัญญัติของพระองค์มิใช่ภาระหนัก
เพราะทุกคนที่ยังเกิดจากพระเจ้าชนะโลกแล้ว ชัยชนะที่ชนะโลกก็คือ ความเชื่อของเรา” 1 ยอห์น 5:3-4**

อาแมน

ลูกขอพร: องค์กรนี้

www.moving-themountain.com

